

Số: 175/BC-UBND

Đại Yên, ngày 15 tháng 11 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 68-NQ/TU ngày 26/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đại Yên về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024, Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng Nhân dân phường Đại Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch số 09/UBND ngày 05/01/2024 của UBND thành phố Hạ Long “về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024”. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, UBND phường Đại Yên báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

## PHẦN I

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

#### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

1.1. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của UBND Thành phố, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND phường và tình hình thực tế của địa phương với tinh thần chủ động, tích cực trên mọi lĩnh vực. Nổi bật là xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024; kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2024; chương trình công tác năm 2024 dựa trên mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 68-NQ/TU ngày 26/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đại Yên về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024, Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng Nhân dân phường Đại Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch số 06/UBND ngày 09/01/2024 của UBND phường Đại Yên “về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024”.

1.2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, ứng phó với Con bão số 3 (YAGI) từ sớm, từ xa, đảm bảo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”; phát động và chỉ đạo triển khai chiến dịch cao điểm 7 ngày đêm tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão (từ ngày 10-17/9/2024), huy động tổng lực các lực lượng, phương tiện của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân, phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng, chống, khắc phục hậu quả, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại nặng nề của Con bão số 3 trên địa bàn.

1.3. Chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, như:

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án “*Hạ Long - Thành phố Lễ hội*”; rà soát để quản lý, phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị các lễ hội, các khu di tích, phết tích trên địa bàn để phát triển du lịch tâm linh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Chỉ đạo xây dựng và tập trung cao độ triển khai thực hiện Đề án “*Hạ Long - Thành phố của Hoa*”, nhất là trong hoàn cảnh hệ thống cây xanh và các điểm trồng hoa bị tổn thất do hậu quả của Siêu bão YAGI;

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè;

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình theo Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 và Kết luận số 1098-KL/TU, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và triển khai thực hiện xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 17/5/2023 của UBND Thành phố

- Tăng cường thu ngân sách, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn nhân dân cài đặt định danh điện tử mức độ 2 đảm bảo sẵn sàng chuyển đổi sang sử dụng một tài khoản duy nhất VneID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Chỉ đạo bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nhiệm vụ giao – nhận quân; thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trên địa bàn;

## **2. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả Con bão số 3**

Ủy ban nhân dân phường đã bám sát các chỉ đạo của tỉnh, Thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy phường để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra trên địa bàn. Cụ thể:

(1) *Phòng, chống Con bão số 3 với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”*. Đôn đốc các tàu, thuyền, các cơ sở nuôi trồng thủy sản di chuyển vào các điểm tránh trú bão an toàn. Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở và các nguy cơ khác; hệ thống đê điều, hồ, đập để sẵn sàng ứng phó và kịp thời cảnh báo đến Nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân thực hiện các biện pháp chống bão. Rà soát, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện phục vụ công tác phòng chống, ứng phó với bão và tổ chức tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Rà soát các trường hợp cần di dời khẩn cấp và triển khai ngay phương án di dời để đảm bảo an toàn cho các hộ dân.

(2) *Tập trung cao độ triển khai đánh giá thiệt hại và thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả sau bão*. Bão số 3 làm 04 người bị thương trên địa bàn, gây thiệt

hại về tài sản ước tính trên 271,4 tỷ đồng, toàn diện trên các mặt kinh tế, xã hội, hạ tầng, đô thị. Phường đã hưởng ứng Chiến dịch cao điểm 07 ngày đêm thần tốc (từ ngày 10/9/2024 đến hết ngày 17/9/2024) do Thành phố phát động về khắc phục hậu quả mưa bão; các tuyến đường giao thông đã bảo đảm thông suốt; các tuyến đường khu dân cư cơ bản được dọn dẹp sạch sẽ, hệ thống cây xanh được cắt tỉa, trồng lại; 100% trường học, cơ sở giáo dục đảm bảo điều kiện dạy học; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từng bước được phục hồi trở lại. Đồng thời, kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân bảo đảm sớm nhất ổn định cuộc sống, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

(3) Việc khắc phục và tái thiết sau cơn bão số 3 (Yagi); Đề án “Hạ Long - Thành phố của Hoa” trên địa bàn;

- Ngay sau cơn bão số 3 (YAGI) vừa đi qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố và UBND phường Đại Yên đã chỉ đạo tổ chức ra quân, vừa tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hoạt động thu dọn cây cối đổ gãy, chất thải, phế thải... tại quốc lộ 18A, dọc tuyến đường sắt và các tuyến đường trong khu dân cư theo khẩu hiệu “7 ngày đêm thần tốc thu dọn vệ sinh môi trường” trên địa bàn theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hạ Long phát động. Sau 5 ngày triển khai, địa bàn phường Đại Yên đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục về vệ sinh môi trường sau bão. Qua cơn bão, UBND đã thành lập 03 Tổ xác minh nhà ở bị thiệt hại, hư hỏng không thể ở được của các gia đình khó khăn để trình Hội đồng thẩm định của thành phố thẩm tra, xét duyệt và hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/2024/HĐND tỉnh Quảng Ninh với tổng số hộ đề nghị là 78 trường hợp, Hội đồng thường xét duyệt, xác minh có 20 trường hợp có điều kiện khó khăn để trình Hội đồng Thành phố. Qua thẩm định của Hội đồng Thành phố xác định có 10 hộ (01 hộ xin rút) đủ điều kiện để hỗ trợ xây, sửa lại nhà với 01 trường hợp xây mới, 08 hộ sửa. Đến nay đã có 08 hộ sửa xong. Hiện đang đôn đốc 01 hộ khẩn trương hoàn thành việc xây mới để kịp thời giải ngân theo đúng chính sách.

- Trên cơ sở Đề án “Hạ Long - Thành phố của Hoa” và kế hoạch của phường, UBND phường đã thực hiện tuyên truyền nội dung của Đề án tới các cán bộ, Đảng viên, các khu phố, Trường học, lớp mầm non tư thục và cơ quan đơn vị tại địa bàn phường. Đồng thời, vừa trực tiếp, vừa phối hợp để tiến hành kiểm tra, rà soát số lượng cây bị gãy, đổ để có phương án khắc phục kịp thời. Qua kết quả rà soát, tổng số cây bị gãy, đổ là 422 cây, trong đó số cây khắc phục được (cắt cành bị gãy; dựng lại cây bị đổ) là 236 cây; số cây bị gãy, đổ không thể khắc phục được, phải trồng mới cây thay thế là 186 cây tại khu vực dọc quốc lộ 18A; khu tái định cư phía Tây Thành phố ở tổ 2, tổ 3, khu phố Đại Đán; khu vườn hoa do Phường trồng, chăm sóc; trụ sở UBND phường, trạm Y tế...) có 72 cây bị gãy, đổ (khắc phục là 56 cây, trồng mới là 16 cây; các tuyến đường trong khu dân cư (100% cây đổ gãy ở hai bên đường nhưng nằm trong đất của các hộ dân, vì các tuyến đường trong khu dân cư chưa có vỉa hè, chưa có vị trí trồng cây) có số lượng cây bị gãy đổ là 350 cây (khắc

phục là 18 cây, trồng mới là 170 cây. Bên cạnh đó, trồng mới 250 m<sup>2</sup> cây hoa Chiêu Tím, trồng mới 40 cây Hoàng Yến, 20 cây Bằng Lăng và 20 cây hoa giấy tại khu vực ven đường 18A, hai bên lối xuống đơn vụ Hải quân, khu tái định cư ...

### **3. Về phát triển kinh tế - xã hội:**

\* *Nông nghiệp*: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Về trồng trọt - thủy lợi: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chăm sóc cho diện tích cây ăn quả và phòng ngừa sâu bệnh hại. Tổ chức phối hợp với công ty Thủy lợi Yên Lập và tập đoàn Vingroup kiểm tra hệ thống cống, cừ để đảm bảo cung cấp, tiêu thoát nước trên địa bàn nhất là trong thời điểm mưa bão.

- Lâm nghiệp: Tiếp tục tuyên truyền đến các chủ rừng về việc chuyển đổi và trồng cây gỗ lớn theo Nghị quyết 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai các hộ đã đăng ký và triển khai trồng theo kế hoạch giao. Thực hiện rà soát việc giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn, chi trả dịch vụ môi trường rừng. Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 61% diện tích rừng trên địa bàn. Trong năm, đã khai thác và trồng rừng thay thế trên diện tích đã thu hoạch (trồng mới được 38 ha keo và bạch đàn, khai thác 33,6ha bạch đàn với khối lượng 2.550m<sup>3</sup>); Tuy nhiên, sau cơn bão số 3 (ngày 07/9/2024) đã làm hư hỏng, thiệt hại trên 72% (1.300/1.800 ha) diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn. Trong năm đã có 04 vụ cháy rừng với diện tích khoảng 31,7 ha chủ yếu là bạch đàn, keo và thông do dọn thực bì.

- Về ngư nghiệp, thủy sản: Ngư dân duy trì đánh bắt thủy sản, thu mua và tiêu thụ sản phẩm phục vụ đảm bảo nhu cầu của nhân dân. Các hộ nuôi trồng tập trung thu các sản phẩm như: cá, hà, hàu đại dương... nhất là khu vực bãi triều, đầm đã giảm quy mô để bàn giao mặt bằng cho dự án Hạ Long Xanh; Tuy nhiên, sau bão số 3 toàn bộ diện tích nuôi hàu hà, bè mảng của nhân dân đã bị trôi dạt, hư hỏng. Tổ chức ra quân vận động, di dời và cắm tái hình thành các lồng, bè trên sông Hốt, chỉ đạo thu gom vật liệu nổi trên sông để tránh làm ảnh hưởng đến môi trường luồng giao thông thủy. Tuy nhiên, hiện nay nhiều hộ đã, đang khôi phục các bè, mảng để chẵn, thả trở lại.

- Về chăn nuôi - thú y: Tổ chức tiêm phòng và phát thuốc phun khử trùng, tiêu độc để phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm. cúm gia cầm, dịch tả, viêm da nổi cục..., nhất là tiêm phòng đại trên chó mèo. Phối hợp rà soát số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn để có biện pháp chăm sóc, tiêm phòng phù hợp nhất là trong những ngày chuyển mùa. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn được duy trì ổn định, xảy ra 01 ổ Dịch tả lợn Châu phi (đã tiêu hủy 12 con với trọng lượng trên 700kg). Triển khai quản lý chặt chẽ địa bàn quản lý đối với việc kinh doanh, vận chuyển

sản phẩm thịt gia súc, gia cầm; thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng đối với sản phẩm nông sản, thủy sản trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong năm 2024 ước đạt 35,6 tỷ đồng, giảm 4,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 (do nhân dân thu hẹp diện tích gieo cấy, khoanh nuôi, đánh bắt và thiệt hại sau bão số 3).

\* *Về sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:* Tình hình sản xuất, kinh doanh được duy trì, nhất là các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo, cung cấp đầy đủ cho nhu cầu mua sắm phục vụ đời sống của nhân dân. Phối hợp tuyên truyền, kiểm tra công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, làm hàng giả, hàng nhái kém chất lượng đối với các hộ kinh doanh đảm bảo lành mạnh hóa thị trường an toàn thực phẩm trong dịp lễ, tết. Tổ chức tuyên truyền các hộ đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, đã có 111/112 chiếm 99,1% số hộ kinh doanh, buôn bán. Kiểm tra 12 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công thương, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực ATTP đối với 5 cá nhân, với số tiền 10 triệu đồng.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ được mở rộng nên tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ước đạt 58,7 tỷ đồng, tăng 11,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 (do hoạt động xây dựng, cơ khí tăng mạnh sau bão).

### **3. Về nhiệm vụ thu ngân sách:**

\* Tổng thu NSNN trên địa bàn ước tính đến 10/11/2024 đạt 8.281.640.000đ (tương đương 154,2%). Ước tính đến 31/12/2024 đạt 15.328.940.000đ (đạt 285,3%) (đạt kế hoạch thành phố giao và tăng 11.077.704.000đ tương đương tăng 260,5% so với cùng kỳ). Trong đó:

+ *Phường thu:* Tổng thu lũy kế đạt 3.109.671.000đ/700.000.000đ đạt 444,2% (tăng 2.575.343.000đ tương đương tăng 367% cùng kỳ 2023). Trong đó: Phí, lệ phí đạt 71.460.000 đồng (đạt 95,3%); Thuế sử dụng đất PNN đạt 353.793.000 đồng (đạt 88,7%) kế hoạch TP giao; thu khác lũy kế đạt 2.532.791.000 đồng (lũy kế đạt 4.605,1% kế hoạch) do thu từ nguồn đất;

Ước tính đến 31/12/2024 đạt 10.115.671.000đ/700.000.000đ đạt 1.445,1% (tăng 9.581.343.000đ tương đương tăng 1.368% cùng kỳ 2023). Trong đó: Phí, lệ phí đạt 77.460.000 đồng (đạt 103,3%); Thuế sử dụng đất PNN đạt 505.419.000 đồng (đạt 88,7%) kế hoạch TP giao; thu khác lũy kế đạt 9.532.791.000 đồng (lũy kế đạt 17.332,3% kế hoạch) do thu từ nguồn đất;

+ *Chi cục Thuế thu:* Tổng thu đạt 5.171.969.000đ/4.672.000.000đ đạt 110,7% (tăng 1.455.061.000đ tương đương tăng 31,14% so cùng kỳ 2023). Trong đó: Thuế ngoài quốc doanh đạt 3.125.500.000đ (đạt 122,6%); Thuế thu nhập cá nhân đạt 1.572.555.000 đạt 121,9%; Thuế môn bài 40.600.000 đồng đạt 96,7%; Lệ phí trước bạ đạt 395.877.000đ đạt 52,8%; Thuế sử dụng đất PNN doanh nghiệp đạt 37.434.000 đồng đạt 93,6% kế hoạch TP giao.

Ước tính đến 31/12/2024 đạt 5.213.269.000đ/4.672.000.000đ đạt 111,6% (tăng 1.496.361.000đ tương đương tăng 32% so cùng kỳ 2023). Trong đó: Thuế ngoài quốc doanh đạt 3.145.500.000đ (đạt 123,4%); Thuế thu nhập cá nhân đạt 1.582.555.000đ đạt 122,7%; Thuế môn bài 40.900.000 đồng đạt 97,4%; Lệ phí trước bạ đạt 405.877.000đ đạt 54,1%; Thuế sử dụng đất PNN doanh nghiệp đạt 38.434.000 đồng đạt 96,1% kế hoạch TP giao.

\* Chi NSNN ước tính đến 10/11/2024 đạt 12.550.500.000đ (đạt 84,23%); trong đó: chi thường xuyên 8.510.500.000 đồng đạt 81,72%; chi bổ sung có mục tiêu 4.040.000.000đ đạt 90,06%;

#### **4. Công tác xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đô thị và môi trường**

##### *4.1. Công tác xây dựng cơ bản, thực hiện Nghị quyết 21:*

Năm 2024, UBND phường đăng ký 11 công trình gồm: 07 tuyến đường, 04 nhà văn hóa khu Minh Khai, Khu 1, Khu 2 và khu 5. Trong đó 02 tuyến đường cải tạo, sửa chữa đường giao thông khu Đại Đán đoạn nối từ đường quốc lộ 18A đến trụ sở UBND phường Đại Yên và cải tạo, sửa chữa đường giao thông nối từ Quốc lộ 18A đến bến đò chùa Lôi Âm thuộc khu 4, phường Đại Yên, thành phố giao Ban QLDA các công trình thành phố tại Văn bản số 1688/UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố Hạ Long về việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư các công trình triển khai theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện năm 2024 - 2025.

##### *4.2. Công tác giải phóng mặt bằng:*

###### *(1). Dự án: Khu phức hợp Hạ Long Xanh:*

- Đối với các trường hợp đất ở (24 trường hợp) UBND phường đã xác minh xong và gửi kết quả về phòng Tài Nguyên - Môi trường thành phố.

- Thừa đất thuộc dự án TKV (37 trường hợp): Giữ nguyên nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất đối với 17 trường hợp, 20 trường hợp bổ sung và gửi kết quả về Trung tâm PTQĐ thành phố theo Văn bản số 482/UBND ngày 23/7/2024 của UBND thành phố.

- Đối với các trường hợp đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC, hộ dân chưa nhận nhận tiền (theo danh sách do Trung tâm PTQĐ thành phố cung cấp): UBND phường phối hợp với MTTQ, đoàn thể và khu phố tiến hành tổ chức vận động 07 lượt 155 hộ (34 hộ nhận tiền và ban giao mặt bằng; 121 hộ chưa đồng ý nhận tiền) đồng thời tổ chức rà soát, xác minh bổ sung, đính chính thông tin và giải quyết đơn kiến nghị: 33 lượt; bổ sung Bản chứng nhận, nhà đất phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC 117 hộ.

Tiếp tục rà soát các hồ sơ để bổ sung thông tin hoàn thiện hồ sơ GPMB thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh theo chỉ đạo. Vận động các trường hợp nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng.

*(2) Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ điều hoà đập ông Đô và hệ thống đường, cống thoát nước tổ 1, khu Yên Cư, phường Đại Yên:*

Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ điều hoà đập ông Đô và hệ thống đường, cống thoát nước tổ 1, khu Yên Cư: Tổng số bị ảnh hưởng là 41 (01 tổ chức và 40 hộ gia đình); trong đã Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố lập hồ sơ kiểm đếm 36 trường hợp, UBND phường đã thực hiện xét duyệt nguồn gốc đất đối với 33 trường hợp, 03 trường hợp đã đồng ý hiến đất thực hiện dự án; 05 trường hợp để lại để thực hiện vận động hiến đất theo nghị quyết 21. Hiện tại, có 03 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, UBND phường phối hợp với các đoàn thể, Khu phố tổ chức vận động.

*(3) Dự án Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV mạch kép TBA 220kV Hoàn Bô đến cột số 43:*

Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 30 hồ sơ. Trong đó, đã xét duyệt và gửi Trung tâm PTQĐ 20 hồ sơ; 10 hồ sơ chuyển trả và đề Trung tâm PTQĐ thành phố, chủ dự án cập nhật bổ sung, chỉnh sửa; Lập và trình UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt VPHC về lĩnh vực đất đai tại 02 vị trí chân móng cột 25+26.

*(4) Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư cho các dự án phía Tây thành phố Hạ Long tại phường Đại Yên:*

Được triển khai công tác GPMB từ năm 2009, tổng số hộ bị ảnh hưởng GPMB Tổng số hộ dân, đơn vị bị ảnh hưởng: 73 hộ dân, tổng diện tích thu hồi 6.1 ha. Trong đó 45 hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng; 27 hộ chưa chi trả tiền do chưa có kinh phí để chi trả.

Hiện tại dự án đang tạm dừng do chưa bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và đã hết hạn thực hiện dự án (2010-2019), Trung tâm PTQĐ đã có Văn bản số 297/PTQĐ ngày 11/2/2024 đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư.

#### **4.3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, quy hoạch, hoạt động xây dựng:**

Duy trì tốt công tác quản lý, kiểm tra khai thác khoáng sản, tài nguyên; ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác, vận chuyển kinh doanh cát, đất, đá. Thường xuyên duy trì công tác kiểm tra các hoạt động xây dựng trên địa bàn phường đảm bảo đúng quy định. Trong đó:

+ Lập hồ sơ xử lý vi phạm 11 trường hợp với số tiền 129.626.000 đồng (UBND thành phố phạt 06 trường hợp với số tiền là 110.626.000 đồng ; UBND phường phạt 05 trường hợp với số tiền là: 19.000.000)

+ Công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 17 hồ sơ. Trong đó: UBND phường xét duyệt và chuyển Văn phòng ĐKĐĐ 11 hồ sơ, đã cấp 09 giấy (07 giấy đất nông nghiệp, 02 giấy đất ở).

+ Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 35 trường hợp.

+ Chấp thuận vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng: 02 lượt phục vụ san lấp mặt bằng thi công 04 Nhà văn hóa theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

+ Quy hoạch: Phối hợp lấy ý kiến đề án quy hoạch và công bố công khai quy hoạch: 10 công trình theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; Lấy ý kiến 03 phân khu 7, phân khu 9, phân khu 10; tham gia ý kiến dự án cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long; Tham gia thực hiện công tác giao đất cho 03 đơn vị Bệnh viện lão khoa, khu thể thao Đông Bắc, Dự án trung tâm chế xuất, chế tác trang sức Ngọc trai, Kim cương, Đá quý và trưng bày giới thiệu sản phẩm tranh, ảnh nghệ thuật tại phường Đại Yên.

- *Công tác quản lý đô thị:* (1) Duy trì tổ chức lực lượng ra quân lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường để xử lý triệt để tình trạng bán hàng quán tại khu vực công bệnh viện Sản Nhi; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lề đường để tận dụng kinh doanh, trồng rau, chậu hoa, cây cảnh....gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị dọc tuyến đường Quốc lộ 18A; thu giữ 18 biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lề đường; phối hợp với Công ty TNHH đường sắt Hà Lang tổ chức tháo dỡ 02 công trình vi phạm, phá dỡ lớp bê tông hóa tại 48 điểm lối đi tự mở; Phối hợp Ban dịch vụ công ích Thành phố, Công ty cổ phần đường sắt Hà Lang tổ chức trồng cây cảnh quan dọc tuyến đường sắt Phả Lại - Hạ Long; 10 khu phố trên địa bàn huy động được 1.350 lượt người tham gia công tác vệ sinh môi trường. Phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc, quản lý đường QL 18A tổ chức cắt tỉa cây, cỏ mọc dọc hai bên tuyến đường, dọn vệ sinh dọc đường. Phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận đảm bảo an toàn và xử lý, khắc phục kịp thời ổ sạt trên Quốc lộ 18A (đoạn qua tổ 2 - Khu phố 1). (2) Tháo dỡ các lều quán bán hàng bám mặt đường Quốc lộ, khu vực chợ tạm khu 6; vận động các hộ buôn bán chính trang, cải tạo lại khu vực chợ khu 6 đảm bảo vệ sinh môi trường; tháo dỡ trên 20 các lều quán bán hàng dọc tuyến đường lên chùa Lôi Âm. (3) Yêu cầu các hộ kinh doanh tự dọn dẹp, di chuyển các loại ô che, quây bán hải sản và rau, củ, quả; Nhắc nhở các hộ kinh doanh không được lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. (4) Vận động 02 hộ dân tháo dỡ tháo dỡ công trình (*dựng nhà cột thép, mái tôn*) trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang ATGTĐS. Lập hồ sơ xử lý vi phạm 04 trường hợp sử dụng trái phép hè phố để làm mái che. Sau cơn bão số 3 (YAGI) nhiều mái che, mái vẩy vi phạm đã bị bay, hư hỏng nặng nên các gia đình đã tự tháo dỡ, UBND phường tiếp tục quản lý, theo dõi để tránh vi phạm lập lại.

- *Công tác vệ sinh môi trường:* Phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể tổ chức ra quân dọn vệ sinh tại các điểm tập kết rác, kiểm tra việc chấp hành các quy định VSMT tại các Khu phố nhất là việc mua thùng rác để đảm bảo vệ sinh và mỹ quan đô thị (*đến nay đã mua được 750 thùng rác*) cùng với bước đầu thực hiện phân loại rác để thu gom, xử lý đạt hiệu quả theo Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Thành ủy, Kế hoạch 216/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND thành phố để chào mừng năm mới, dịp Carnival, 02/9...., đặc biệt là huy động tổng lực với trên 1300 lượt người ra quân thực hiện chiến dịch cao điểm 07 ngày đêm để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Phối hợp cùng Ban quản lý các DVCI Thành phố rà soát bổ sung các tuyến đường dân sinh để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm



bảo không để ứ, ứ, tuy nhiên sau cơn bão số 3 số lượng rác cây trồng và phế thải của nhân dân chưa được xử lý kịp thời. Chỉ đạo các nhà thầu thi công trên địa bàn và các cơ sở y tế xử lý triệt để các nguồn thải, nhất là các nguồn thải rắn, lây nhiễm bệnh tật. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thấp sáng, nước hợp vệ sinh đạt 100%; Thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 98% trở lên; Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt 100%.

- *Công tác khắc phục Kết luận số 115 của UBKT Thành uỷ*: Tổ chức vận động, tháo dỡ 08 công trình trước cổng Công ty CIENCO115 và dọc tuyến lên chùa Lôi Âm thượng theo Kết luận số 115; Hiện 08/08 hộ dân đã tháo dỡ xong và ký biên bản bàn giao cho UBND quản lý.

## **5. Về phát triển văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo an sinh xã hội:**

\* *Công tác Văn hoá – thông tin*:

Xây dựng tin bài, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên và các ngành, ban và hoạt động của các khu phố trên hệ thống loa truyền thanh của phường với tổng số 88 lượt tin bài như: Nghị quyết 20 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết 77 của Thành uỷ Hạ Long, Nghị quyết 68 của Đảng uỷ phường Đại Yên về nhiệm vụ và giải pháp năm 2024, công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, luật nghĩa vụ quân sự, Lễ hội “Đại Kỳ phúc” Đình làng Yên Cư, Đại Đán và đón Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Đình, Miếu Yên Cư; các hình thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phong trào lắp đặt camera, mua thùng rác, hiến đất mở rộng các tuyến đường theo Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020, Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của BTV Thành uỷ. Tổ chức kiểm tra, sửa chữa hệ thống loa truyền thanh của phường do bị bão làm gãy đổ, đề nghị khắc phục, làm mới, bổ sung các cụm loa truyền thanh tại các Khu phố nhằm phủ rộng thông tin, tuyên truyền cho nhân dân; tuy nhiên, công tác khắc phục còn chậm, chưa được triển khai.

Tổ chức trang trí, chỉnh trang khu vực trụ sở UBND như: chỉnh trang khuôn viên, trồng cây, hoa, treo 01 phướn thả, cờ dây, cờ hồng và treo 500 lượt cờ Đảng, cờ Tổ quốc dọc Quốc lộ 18A, và các pano, applic tuyên truyền, cổ động Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024, kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 79 năm Quốc khánh 02/9, tổ chức sinh hoạt hè, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc-gia cầm .... tại trụ sở UBND phường, các Nhà văn hóa, tuyến đường dân cư và dọc Quốc lộ 18A. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc khắc phục các biển hiệu, biển quảng cáo của các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình cá nhân bị nghiêng, đổ, gãy.

Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: internet, karaoke,.. về điều kiện PCCC. Các hoạt động quảng cáo theo đúng quy định. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian.....

Thực hiện công tác quản lý lễ hội tại di tích văn hóa lịch sử, các đền, chùa trên địa bàn, đảm bảo Lễ hội đầu xuân tại chùa Lôì Âm, đình Đại Đán, Yên Cư an toàn, văn minh, đúng quy định. Thành lập BQL, các tổ công tác để quản lý tôn giáo, tín ngưỡng, đảm bảo ANTT, ATGT, ATTP, ...; tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ du khách đến chiêm bái, văn cảnh và tham dự lễ giỗ Tổ chùa Lôì Âm năm 2024 đảm bảo trật tự và an toàn. Phối hợp với Trụ trì chùa Lôì Âm và phòng Văn hoá, đơn vị tư vấn rà soát, kiểm tra các hạng mục ngôi Tam bảo bị hư hỏng, xuống cấp tại chùa Lôì Âm thượng để đề nghị sửa chữa, nâng cấp đúng quy định. Tổ chức đặt hòm công đức, quản lý tiền công đức theo Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính trong việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn tiền công đức, tiền tài trợ tại Di tích.

Tổ chức triển khai các nội dung thực hiện các nội dung để triển khai đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh theo Thông tư 25/2023/TT-BGD ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với trọng tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nội dung “ Công dân học tập”; “Đơn vị học tập” “Cộng đồng học tập” “Gia đình, dòng họ học tập”. (Đến nay trên địa bàn phường đã có 4.329 công dân đăng ký học tập)

Triển khai hướng dẫn các khu phố thực hiện bình xét gia đình văn hóa, khu phố văn hóa theo Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. Lập hồ sơ đề nghị thành phố xét, công nhận 10 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, phường đạt danh hiệu Phường tiêu biểu, phường đạt chuẩn Đô thị văn minh năm 2024.

\* *Công tác bảo đảm an sinh xã hội:* Tiếp nhận và trả 94 thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người có công. Rà soát các đối tượng nhận quà Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (Người có công, đối tượng BTXH, các hộ khó khăn) báo cáo UBND thành phố. Tổ chức tiếp nhận, vận động quà cho các đối tượng trên địa bàn. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp thăm hỏi tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo mọi gia đình, mọi người đều có Tết. Tiếp nhận và phát quà chúc mừng thọ cho 78 đối tượng là người cao tuổi trên địa bàn phường hưởng thọ từ 80 - 95 và 100 tuổi trở lên. Công nhận và phát quà chúc mừng thọ cho 64 đối tượng là người cao tuổi trên địa bàn phường hưởng thọ tuổi 70, 75 tuổi. Vận động mua BHXH tự nguyện: 72/40 người 142%. Triển khai thu thập thông tin người lao động trên địa bàn phường với 4.540 phiếu, trong đó: phiếu đã làm sạch và bàn giao cho Công an phường để nhập liệu. Hoàn thành giải ngân 240.000.000 đồng cho 04

nhà sửa chữa, 01 xây mới nhà ở cho Người có công. Đang đơn đốc 03 gia đình hoàn thiện theo đúng tiến độ (02 xây mới, 01 sửa chữa). Phối hợp với BHXH tỉnh, ngân hàng BIDV triển khai tuyên truyền, vận động đối tượng BTXH, NCC, hưu trí mở tài khoản, ủy quyền thanh toán qua tài khoản; đến hết tháng 10/2024, tỷ lệ BTXH và NCC thanh toán không dùng tiền mặt đạt 74% (304/411 đối tượng). Triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024; kết quả: trên địa bàn phường: không có hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn phát sinh trong năm.

\* *Công tác giải quyết việc làm*: Đã tư vấn, giới thiệu và hoàn thiện hồ sơ cho 215 công dân trên địa bàn (đạt 107,5% kế hoạch giao) để xin việc tại các Công ty, doanh nghiệp. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 162/215 (73,1%) tổng số lao động xã hội; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 121/215 (52,8%).

\* *Công tác giảm nghèo*: Duy trì công tác phối hợp với các đoàn thể đơn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thủ tục vay vốn và sử dụng vốn vay giải quyết việc làm, cho các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo và các đối tượng khác đảm bảo đúng đối tượng, mục đích vay với số tiền là 12,77 tỷ đồng cho 138 đối tượng. Sau bão số 3, nhiều hộ rơi vào hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp.

\* *Công tác Y tế*: Trong năm, Trạm Y tế đã tham mưu UBND phường ban hành kiện toàn các Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, tai nạn thương tích, các chương trình mục tiêu Quốc gia.... Tổ chức khám bệnh cho tổng số 15.816 lượt lượt người (trong đó: Khám cho người cao tuổi là 1.531, khám BHYT là 9.856; khám dự phòng cho 5.960 (Khám học sinh, khám tiêm chủng mở rộng, Khám sức khỏe người khuyết tật, khám người cao tuổi, khám nghĩa vụ quân sự...trường hợp)). Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được duy trì và thực hiện tốt; tổ chức kiểm tra 40 lượt, giám sát 20 lượt an toàn thực phẩm với 60 cơ sở; quản lý tốt các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân (Số cơ sở y tư nhân: 02; Số cơ sở dược tư nhân: 10, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ: 04). Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đạt 3,9%, đạt theo chỉ tiêu Thành phố giao (<4%)

- *Công tác Giáo dục – Đào tạo*: Các trường duy trì tốt các nhiệm vụ, hoạt động theo chỉ đạo của ngành. Tổ chức cho học sinh học tập, tổ chức ôn thi và thi, đánh giá chất lượng chuyên lớp, chuyên cấp và tổng kết năm học 2023-2024 đạt kết quả cao. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè để triển khai Tháng hành động vì trẻ em và công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2024; Tổ chức 01 lớp tập bơi cho thanh thiếu nhi; kiểm tra, giám sát các điểm tắm tự phát trên địa bàn (có 03 điểm); Trường Mầm Non tổ chức duy trì học hè cho các lứa tuổi. Trường Tiểu học, THCS tổ chức tiếp nhận hồ sơ để phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp (lớp 1 và lớp 6) theo quy định. Các trường triển khai công tác điều tra, phổ cập giáo dục và xoá mù chữ. Chỉ đạo tổ chức quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè đảm bảo an toàn, vui tươi; tổ chức Tổng kết, đánh giá và bàn giao học sinh về các nhà trường đảm bảo an toàn, vui tươi, khách quan, đúng

thực chất. Đôn đốc việc sửa chữa các hạng mục xuống cấp, hư hỏng; tổ chức vệ sinh môi trường các lớp học; bố trí, sắp xếp giáo viên, học sinh để đề xuất phương án dạy và học sau bão số 3 đảm bảo theo đúng chỉ đạo và chương trình học. Tổ chức tốt Lễ Khai giảng và năm học mới 2024-2025. Sau bão, các trường đã tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị kết nghĩa và huy động phụ huynh, học sinh và giáo viên tổ chức vệ sinh trường lớp, khắc phục và sớm tổ chức dạy và học trở lại, bên cạnh đó, đôn đốc đơn vị thi thầu trương hoàn thành các hạng mục bị hư hỏng để sửa chữa, cải tạo và thay thế để đảm bảo công tác dạy và học theo đúng chương trình đề ra. Đến nay các trường đã duy trì sĩ số, đảm bảo thời gian và chương trình học theo quy định

## **6. Công tác cải cách hành chính, Tư pháp - Hộ tịch**

- *Công tác cải cách hành chính*: Thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2024, UBND phường Đại Yên đã xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo; tổ chức chấm điểm CCHC năm 2023 theo quy định. Tổ chức rà soát, bổ sung (03 TTHC) các TTHC để niêm yết công khai trên trang dichvucong.gov.vn và tại Trụ sở đảm bảo đầy đủ (hiện tại có 12 lĩnh vực và 163 TTHC, trong đó có 22 TTHC liên thông, 02 TTHC uỷ quyền nhận hồ sơ tại UBND phường). Thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh, UBND phường đã rà soát, cập nhật lại mức độ giải quyết TTHC, trong đó có 31 TTHC mức độ 4; 47 TTHC mức độ 3; 48 TTHC mức độ 1,2. Trong năm, UBND không nhận được bất cứ phản ánh, kiến nghị của các tổ chức công dân về các quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

Đã tiếp nhận, giải quyết 797 hồ sơ (trong đó: nhận trong kỳ 784 hồ sơ); giải quyết trước hạn, đúng hạn: 781; quá hạn 0; chưa giải quyết: 14; không giải quyết 16, yêu cầu bổ sung hồ sơ: 02. Hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 với 784 trường hợp. Tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, người dân với 185 phiếu rất hài lòng.

- *Công tác Tư pháp – Hộ tịch*: Đã đăng ký khai sinh cho 190 trường hợp (cấp mới 109, cấp lại: 81); cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 230 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 59 trường hợp; đăng ký khai tử 53 trường hợp; nhận cha mẹ con 04 trường hợp; nhận nuôi con nuôi: 01 trường hợp; chứng thực bản sao 22.464 các loại giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký 1048 bản.

- *Công tác Nội vụ*: Tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan và triển khai nhiệm vụ, Phát động, đăng ký Thi đua cho cán bộ, công chức năm 2024 theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn các khu phố tổ chức các hoạt động, trực Tết và đón giao thừa mừng năm mới tại Nhà văn hóa khu phố. Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo Nghị quyết 20 của Tỉnh, Nghị quyết 77 của Thành phố, Nghị quyết số 68 của Đảng uỷ phường về nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2024 cho toàn thể cán bộ, công chức và các khu phố, đơn vị. Chỉ đạo, hướng dẫn các khu phố tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm, lễ tết đảm bảo an toàn,

vui tươi, phấn khởi. Tổ chức đánh giá chất lượng cán bộ, công chức hàng tháng theo chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long. Tổ chức quán triệt, triển khai việc hoàn thành hồ sơ Cán bộ, công chức vào phần mềm điện tử để đồng bộ dữ liệu với Tỉnh. Tổ chức kiện toàn lại các Ban chỉ đạo, Tổ công tác... do có sự luân chuyển, thay thế cán bộ, công chức. Tổ chức rà soát, kiện toàn lại cán bộ không chuyên trách của phường và khu phố; ban hành Quyết định thành lập và công nhận tổ trưởng, tổ phó và tổ viên Tổ An ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Triển khai công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2025-2027 theo đúng quy định.

### **7. Công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án 06/ĐA-CP của Chính phủ**

- UBND phường tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung công tác và phân công nhiệm vụ đến các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện Đề án. Ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao các chỉ số PARINDEX, SIPAS, DGI của phường năm 2024. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã được quản lý bằng Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 và áp dụng xây dựng quy trình ISO điện tử. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được triển khai thực hiện theo quy trình “5 bước trên môi trường điện tử” đối với các thủ tục đủ điều kiện, gắn với việc áp dụng chữ ký số trong tất cả các bước giải quyết TTHC.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung về chuyên đổi số và của Đề án 06 nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung triển khai việc cấp thẻ căn cước cho công dân, nhất là đối tượng trẻ em từ 0-14 tuổi.

Kết quả thực hiện chuyển đổi số toàn diện: Năm 2024 xác định có 25 mục tiêu: 15/25 mục đã hoàn thành (đạt 60%): Chính quyền số hoàn thành 7/10 mục tiêu; Kinh tế số hoàn thành 3/5 mục tiêu; Xã hội số hoàn thành 5/7 mục tiêu; còn lại 10/25 mục tiêu chưa hoàn thành. Với 29 nhiệm vụ: Có 7/29 mục đã hoàn thành (đạt 24,14%); còn lại 22/29 mục tiêu đang triển khai, triển khai thường xuyên. 100% lãnh đạo UBND phường sử dụng chữ ký số; 100% các văn bản được giao việc trên Chính quyền điện tử; 100% các văn bản phát hành được ký số.

### **8. Công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh:**

- Công tác Quân sự Quốc phòng: Tổ chức phát lệnh, quản lý, động viên các thanh niên trúng tuyển và giao quân thực hiện nghĩa vụ quân sự, Công an năm 2024 đảm bảo với 15 thanh niên trúng tuyển, 01 dự bị. Trục đảm bảo quân số để đảm bảo ANTT, phòng chống vũ khí, vật liệu nổ và đèn trời dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; 30/4, 01/5, lễ hội Carnival Hạ Long 2024. Tổ chức Cụm văn nghệ số 1 gồm 7 phường

Miền Tây đảm bảo đúng thời gian quân số; phối hợp với các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 tham gia Hội thi tuyên truyền, đạt kết quả tốt. Xây dựng kế hoạch phân công quản lý, gặp mặt tân binh và giao nhận quân theo chỉ đạo. Đảm bảo quân số tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Tổ chức huấn luyện DQTV tại Cụm huấn luyện Tuần Châu – Đại Yên với 45 chiến sỹ đảm bảo quân số và kiểm tra bắn đạn thật đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Trực đảm bảo quân số để đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý các tình huống cháy rừng, an toàn gia thông và trật tự lễ hội chùa Lôi Âm và các dịp lễ, tết, các sự kiện trong năm. Tham mưu xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ quan theo quy định mới. Tổ chức triển khai rà soát nguồn nhập ngũ năm 2025. Tham mưu xây dựng kế hoạch tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự dịp 02/9. Tuyên truyền, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Quảng Ninh 80 năm xây dựng và phát triển” do Thành phố phát động với 12 bài chất lượng.

- *Công tác An ninh trật tự:*

+ *Về an ninh chính trị:* Tình hình an ninh chính trị được ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo, giữ vững; không có hoạt động tôn giáo trái phép. Tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trước, trong và sau Tết nguyên đán 2024 theo Kế hoạch, tình hình đốt pháo giảm so với năm trước do sử dụng pháo Quốc phòng. Tình hình an ninh kinh tế, an ninh nội bộ ổn định. Có 04 người nước ngoài (03 quốc tịch Trung Quốc, 01 quốc tịch Hàn Quốc) đang cư trú. Tổ chức nắm tình hình nhân dân liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng dự án Hạ Long xanh, các công dân thường xuyên tham gia khiếu kiện kéo dài và các hộ bị giải toả không được bán hàng dọc tuyến lên chùa Lôi.... Triển khai thực hiện thành lập và ra mắt lực lượng an ninh cơ sở tại địa bàn phường theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, thành phố.

+ Tình hình An ninh kinh tế, An ninh nội bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể của phường ổn định.

+ *Về đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội:*

(1) Tội phạm về TTXH: Xảy ra 07 vụ trộm cắp tài sản; 03 vụ lừa đảo qua mạng, 01 vụ cố ý gây thương tích; 01 vụ giết người 01 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 01 vụ cướp giật tài sản (giảm so với cùng kỳ năm 2023: 14/19 vụ). Lập hồ sơ đưa 01 đối tượng vào diện GDXP hệ hình sự và lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng: 02 trường hợp. Lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ liên quan đến ANTT trên địa bàn và các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tiếp nhận 07 dao kiếm và 2,5kg pháo nổ tự chế do nhân dân giao nộp; Tổ chức bắt 02 vụ pháo với 02 đối tượng vận chuyển. Phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT tuyến địa bàn theo kế hoạch của CATP. Tổ chức tuần tra đảm bảo, an toàn ANTT tại địa bàn trong dịp lễ Tết Nguyên Đán 2024.

(2) Tội phạm về ma túy: Tổ chức bắt giữ 02 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; kiểm tra, tuần tra địa bàn, không phát hiện các ổ nhóm, tụ điểm sử dụng trái phép ma túy. Triệu tập 12 đối tượng đi xét nghiệm (kết quả "dương tính" với ma túy đá), lập 12 hồ sơ quản lý người sử dụng ma túy. Gọi hỏi, răn đe, điểm danh, kiểm diện 70 đối tượng nghiện, nghi nghiện và quản lý sau cai. Rà soát lập danh sách các đối tượng nghi nghiện trên địa bàn phục vụ công tác theo dõi, quản lý. Vận động 05 đối tượng đi cai nghiện tại Trung tâm Vũ Oai - Hạ Long. Lập 02 hồ sơ quản lý sau cai nghiện. Trên địa bàn phường hiện không có ổ nhóm, tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy. Bắt giữ 01 vụ tàng trữ ma túy; 01 vụ mua bán trái phép ma túy với 4 đối tượng bàn giao cho CATP xử lý theo quy định pháp luật.

(3) Công tác phòng chống tội phạm về kinh tế, môi trường: Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh than, đất đá, tài nguyên... trái phép.

+ *Về công tác trật tự đảm bảo ATGT*: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các đối tượng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị. Trong năm, xảy ra 12 vụ va chạm, 04 vụ tai nạn giao thông làm 01 người chết, 15 người bị thương và hư hỏng 17 phương tiện (giảm 12/9 vụ so với cùng kỳ năm 2023). Đảm bảo an toàn cho khoảng trên 40.000 lượt khách đến thăm quan, chiêm bái, văn cảnh chùa Lô Âm. Phối hợp với đội CSGT xử phạt 7 trường hợp với 3.800.000đ vi phạm luật giao thông.

+ *Về công tác quản lý hành chính*: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí, VLN, CCHT và ký cam kết pháo. Giải quyết thủ tục hành chính: đăng ký quản lý cư trú cho 591 trường hợp (Đăng ký thường trú: 219 hồ sơ; đăng ký tạm trú: 32 hồ sơ; xác nhận cư trú: 550 trường hợp), xác định dân sự: 180 trường hợp. Nhập dữ liệu hội Cựu chiến binh: 375 trường hợp, Hội Nông dân: 900 trường hợp; nhập liệu án treo 15 trường hợp. Rà soát, nộp lưu tàng thư hộ khẩu: 30 hồ sơ. Kiểm tra 19 cơ sở lưu trú (12 dãy nhà trọ, 6 nhà nghỉ, 1 khách sạn). Các cơ sở khai báo khách đầy đủ. Nhập dữ liệu liên quan đến thuế cho 560 trường hợp. Rà soát làm sạch dữ liệu an sinh xã hội trong CSDLQG về dân cư: 249 trường hợp bảo trợ xã hội; 50 trường hợp người có công. Thu nhận kích hoạt định danh điện tử: 150 trường hợp. Tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2024” và Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” do Công an- UB MTTQ chỉ đạo tổ chức.

+ *Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn*: Tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý; tuyên truyền, nhắc nhở công tác phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh, nhân dân trên địa bàn. Trong quý, xảy ra 01 vụ cháy, nhưng không có thiệt hại về người và hư hỏng một số tài sản nhỏ.

**9. Công tác giải quyết kiến người cho người dân:** Thực hiện tốt công tác tiếp dân hàng tuần, tiếp nhận và xử lý đơn thư kiến nghị của nhân dân. Trong năm, UBND phường đã tiếp nhận 29 đơn (qua tiếp công dân nhận 22 đơn, bưu chính 02 đơn, do UBND Thành phố chuyển về 03 đơn, năm 2023 chuyển sang: 02 đơn khiếu nại), trong đó có 26 đơn kiến nghị, 03 đơn khiếu nại. UBND phường đã giải quyết 26 đơn (trong đó 23 đơn kiến nghị và 03 đơn khiếu nại), UBND phường đang thu thập hồ sơ để giải quyết 03 đơn kiến nghị với 03 vụ việc theo quy định.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm:**

Trong năm 2024, với sự tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực UBND phường, sự cố gắng của các ngành, ban, khu phố và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của phường vẫn giữ ở mức ổn định. Công tác an sinh xã hội được chủ động chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, an toàn, tiết kiệm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Công tác quản lý các dịch vụ văn hóa, hoạt động lễ hội đầu xuân được tăng cường; công tác an toàn thực phẩm được bảo đảm... Triển khai thực hiện chủ đề công tác năm, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, cải cách hành chính; lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm; quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt theo Kế hoạch.

### **2. Tồn tại, hạn chế**

Công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh, khô tuy đã được tăng cường, nhưng do ý thức của một bộ phận dân cư về phòng chống cháy nổ còn thấp nên vẫn xảy ra 04 vụ cháy; thực hiện bóc xóa, xử lý các quảng cáo rao vặt trái phép, vệ sinh môi trường theo Chỉ thị 20-CT/TU vẫn còn tồn tại; công tác lập lại trật tự đô thị mặc dù đã triển khai quyết liệt, các điểm chợ cóc vẫn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, vi phạm hành lang giao thông. Công tác công tác thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm, sót việc so với yêu cầu, chưa thật sự hiệu quả. Ý thức của một bộ phận người dân trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm cộng đồng. Một số chỉ tiêu thu ngân sách đạt thấp; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, Khu phố và các bộ phận, cán bộ có việc chưa kịp thời, còn để sót việc, chậm xử lý. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, tai nạn giao thông, cướp giật còn xảy ra. Ảnh hưởng lớn của cơn bão số 3 (YAGI) đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực để khắc phục; ngoài ra khối lượng rác phát sinh rất lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Việc trồng lại, bổ sung, thay thế cây xanh, vườn hoa theo Đề án “Hạ Long – thành phố của Hoa” chưa đạt do thời tiết, khí hậu không phù hợp dẫn đến cây trồng bị chết, sinh trưởng chậm.



Chỉ tiêu thu ngân sách đạt chỉ tiêu thành phố giao nhưng chỉ tiêu giao phường thu vẫn chưa đạt.

Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động của Khu di tích chùa Lôi Âm trên tất cả các lĩnh vực như: ANTT, ATGT, ATTP, vé đò; tôn giáo, tín ngưỡng... để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm 2025 và hồ sơ pháp lý để tôn tạo, sửa chữa ngôi Tam bảo (chùa Lôi Âm thượng) chưa hoàn thiện, triển khai.

### **3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế**

- Nguyên nhân khách quan: Triển khai nhiều nội dung công việc, một số công việc có tính phức tạp, mất nhiều thời gian và phối hợp nhiều đơn vị liên quan. Hậu quả của cơn bão số 3 rất nặng nề, trên diện rộng và nhiều lĩnh vực.

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác tham mưu của một số đơn vị, cán bộ còn thiếu chủ động, chưa kịp thời, tính trách nhiệm trong tham mưu còn hạn chế; Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, công chức các bộ phận có lúc, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả chưa cao. Việc tổ chức huy động nhân dân của một số khu phố chưa quyết liệt, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái.

### **4. Đánh giá các khó khăn, tác động do cơn bão số 3 gây ra**

*\* Tổn thất nặng nề về tài sản:*

Với số lượng tổng thiệt hại trên toàn địa bàn ước khoảng 271,4 tỷ đồng gây tổn thất nặng nề về tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân; ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phục hồi, xây dựng, kiến thiết lại cơ sở vật chất và ổn định tinh thần của người dân.

*\* Khó khăn trong khôi phục sản xuất, kinh doanh*

Nhiều cơ sở kinh doanh bị gián đoạn do cần khắc phục ảnh hưởng của bão; Nhiều hộ dân thất thu do cây trồng vật nuôi bị tổn hại, khó khăn trong tái thiết, sản xuất.

*\* Ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 và giai đoạn đối với Tỷ lệ che phủ rừng:* bão số 3 làm gãy, đổ trên 1.300 ha rừng. Làm giảm tỷ lệ che phủ rừng từ 61% xuống còn khoảng 35%; không đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường (các Nghị quyết giao 61%). Để phục hồi tỷ lệ che phủ rừng cần kinh phí, thời gian để trồng bổ sung, chăm sóc cây bị ảnh hưởng (cần ít nhất từ 4 đến 5 năm khi diện tích rừng trồng lại có thể khép tán và đảm bảo đủ tiêu chí thành rừng).

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Để hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu, kế hoạch Thành phố giao và Đảng ủy, HĐND phường đã đề ra, UBND phường cần tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương; Tranh thủ nắm bắt sự quan tâm của Tỉnh và Thành

phổ để phát triển, tạo ra sức mạnh, nguồn lực, phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, đặc biệt là trên các lĩnh vực giáo dục, môi trường, dịch vụ, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo; Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Đặc biệt trong thu ngân sách; phát triển kinh tế xã hội; giải quyết việc làm; giảm nghèo; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thấp sáng, nước hợp vệ sinh; thu gom và xử lý chất thải ... phấn đấu đạt và vượt kế hoạch mà Thành ủy, UBND Thành phố và Đảng ủy, HĐND phường giao.

## **I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG**

### **1. Mục tiêu chung.**

Tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tranh thủ nắm bắt sự quan tâm của Tỉnh và Thành phố để phát triển, tạo ra sức mạnh, nguồn lực, phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, đặc biệt là trên các lĩnh vực giáo dục, môi trường, dịch vụ, y tế, giải quyết việc làm, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

### **2. Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2025**

#### ***a, Về kinh tế:***

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất, kinh doanh dịch vụ đạt kế hoạch thành phố giao;
- Duy trì sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở một số lĩnh vực khi chưa thực hiện giải phóng mặt bằng;
- Phấn đấu thu ngân sách đạt kế hoạch Thành phố giao.
- Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội trên địa bàn phấn đấu đạt kế hoạch thành phố giao;
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “Hạ Long – thành phố của Hoa” và Đề án “Hạ Long – Thành phố lễ hội”.
- Tiếp tục rà soát, triển khai các tuyến đường theo Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Thành uỷ nếu được phân bổ vốn.

#### ***b, Về xã hội:***

- Tạo việc làm mới cho 200 lao động;
- Duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%.
- Tỷ lệ khu phố văn hóa hàng năm đạt 80% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt 90% trở lên;
- Duy trì danh hiệu phường “Đạt chuẩn văn minh đô thị”;
- Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được tiếp nhận, kiểm soát và xử lý trên hệ thống phần mềm chính quyền điện tử; Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được thiết lập trong “Mục tiêu chất lượng” của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Đề án 06/ĐA-CP của Chính phủ. Nâng cao và duy trì thứ hạng Cải cách hành chính nằm trong 10 phường, xã đứng đầu của Thành phố.

### **c, Về môi trường**

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 50% trở lên; Phấn đấu trồng phủ xanh diện tích bị thiệt hại sau bão số 3 với diện tích trên 200ha.

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thấp sáng, nước hợp vệ sinh đạt 100%;

- Thu gom và xử lý chất thải đạt 98% trở lên, tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt 100%.

### **d, Về an ninh, quốc phòng**

- Đảm bảo tốt an ninh chính trị, không để xảy ra điểm nóng, giảm tối đa các tệ nạn xã hội trên địa bàn; Đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

- Hoàn thành nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

## **II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:**

### **1. Về phát triển kinh tế.**

Đẩy mạnh việc chuyển đổi sản xuất lâm nghiệp, ngư nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi. Có kế hoạch phòng dịch và phát triển đàn gia súc, gia cầm song song với làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 337/2021 của HĐND tỉnh ngày 24/3/2021 về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để thực hiện lộ trình chuyển loại rừng sản xuất sang rừng phòng hộ, chuyển hoá rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn và thực hiện việc trồng rừng để bảo vệ nguồn nước tại các hồ đập trên địa bàn, nhất là hồ Yên Lập. Xây dựng phương án bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hanh khô, duy trì đội ngũ bảo vệ, chống tàn phá rừng đạt hiệu quả tốt nhất. Phấn đấu trồng trên 200ha rừng để phủ xanh phần diện tích bị thiệt hại sau bão số 3.

Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, chú trọng phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp tư nhân và kinh tế hộ gia đình nhằm giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao đời sống cho nhân dân.

### **3. Về ngân sách.**

Tập trung chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo hoàn thành kế hoạch Thành phố giao. Thực hiện khoán chi ngân sách cho từng ngành theo quy định.

Thực hiện dân chủ, công khai các khoản thu, chi ngân sách và các nguồn thu đóng góp của nhân dân.

### **4. Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng.**

Tổ chức rà soát, đăng ký và tổ chức vận động nhân dân xây dựng các công trình theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Hạ Long. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành

ủy Hạ Long về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn đảm bảo, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn; Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm khắc, kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm. Kiên quyết không để phát sinh những trường hợp vi phạm đến mức phải tổ chức cưỡng chế ở cấp Thành phố.

Tranh thủ sự hỗ trợ của UBND Thành phố và các ngành liên quan, tiếp tục triển khai làm đường giao thông, nhà văn hoá, khu vui chơi theo tiêu chí mới.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường để kịp thời có biện pháp khắc phục, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng tới đời sống dân sinh.

Phối hợp với các tổ chức, cơ quan là tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, đặt biệt là dự án Hạ Long Xanh. Tiếp tục giải quyết đơn kiến nghị đối với các dự án đã triển khai.

### **5. Về văn hoá - xã hội :**

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, trang trí khánh tiết các hoạt động văn hoá, văn nghệ hưởng ứng các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của Thành Phố cũng như của địa phương với phương châm xã hội hoá và tiết kiệm. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa, các biển quảng cáo... trên địa bàn. Kiểm soát và quản lý tốt các lễ hội, sự kiện đông người và các cơ sở lưu trú ...

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở các bậc học, đảm bảo huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường. Duy trì danh hiệu đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học, trường THCS và trường Mầm Non. Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; xây dựng và triển khai hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho công dân trong độ tuổi lao động, phối hợp với các đoàn thể tạo điều kiện vay vốn GQVL, hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ khó khăn để nâng cao thu nhập và mức sống.

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT duy trì trên 98% nhất là người dân, người làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi theo kế hoạch được giao. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là trong phòng và điều trị dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước trong hoạt động Y dược tư nhân, phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh Covid-19 nói riêng; phấn đấu tiêm đầy đủ các loại vắc xin cho các đối tượng theo chỉ đạo của thành phố, đảm bảo đạt tỷ lệ trên 95%, đặc biệt là tiêm vắc xin phòng Covid-19. Thực hiện có hiệu quả công tác dân số KHHGD, nhất là đảm bảo mức sinh hợp lý

và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống, ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, các cơ sở giáo dục và các khu, điểm du lịch.

Đảm bảo an sinh, xã hội, thực hiện tốt các chính sách đối với thương binh gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội khác. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phấn đấu 10/10 khu phố đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”, Phường phấn đấu duy trì danh hiệu “Phường đạt chuẩn về văn minh đô thị”. Quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội khác. Đảm bảo chính sách dân tộc, tôn giáo.

## **6. Công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ, Đề án 06/ĐA-CP của Chính phủ**

Tập trung chỉ đạo mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Đề án 06/ĐA-CP của Chính phủ đối với hệ thống chính trị, các Tổ công nghệ cộng đồng và toàn thể nhân dân trên địa bàn để ứng dụng chuyển đổi số theo thời kỳ công nghiệp 4.0.

## **7. Về an ninh, quốc phòng.**

Giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các phương án đấu tranh phòng ngừa tội phạm, hạn chế tội phạm về hình sự, ma tuý... kiên quyết không để hình thành các tụ điểm phức tạp. Không để tái phát tình trạng khai thác, vận chuyển, than, cát trái phép trên địa bàn phường.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, các tổ cơ động, tổ an ninh tự quản, tổ hoà giải tại địa bàn các khu phố. Rà soát quản lý tốt lực lượng quân dự bị để đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Đồng thời thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân năm 2025, đảm bảo chỉ tiêu giao quân đạt 100% và huấn luyện dân quân tự vệ đạt loại Khá trở lên. Đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn để giảm số vụ và người chết, người bị thương.

## **8. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư.**

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền phường, vai trò quản lý của các ngành, ban chuyên môn, trách nhiệm quản lý từ các khu phố, tổ dân. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh công sở, xây dựng lề lối làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Kiện toàn, xây dựng phương án chỉ đạo, điều hành theo kế hoạch, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho các thành viên UBND và các ngành, ban chuyên môn. Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục tăng cường công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, lề lối làm việc; tăng cường cải cách, giải quyết các thủ tục hành chính, phấn đấu giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian nhanh nhất. Phát huy tinh thần đoàn

kết thống nhất trong hệ thống chính trị, bám sát chỉ đạo của các cấp và các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn phường năm 2025.

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá quy trình, thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại". Cử tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được tiếp nhận, kiểm soát và xử lý trên hệ thống phần mềm chính quyền điện tử; Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được thiết lập trong "Mục tiêu chất lượng" của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" để nâng cao và duy trì thứ hạng Cải cách hành chính năm trong 10 phường, xã đứng đầu của Thành phố.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tiếp công dân, đối thoại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề Nhân dân phản ánh, bức xúc theo đúng quy định; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh, hình thành điểm nóng, mất an ninh trật tự. Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của UBND phường Đại Yên.

**Nơi nhận:**

- UBND TP Hạ Long (Báo cáo);
- TT Đảng ủy, HĐND phường (Báo cáo);
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Hồng Hải**